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สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 
ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 

 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 มีมติในการ

พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. เรื่อง (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย : 
ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี            
สาขาการแพทย์แผนไทย และเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

2.  เรื่อง การขออนุมัติจัดตั้งวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยเป็นองค์การมหาชน : ที่ประชุมพิจารณา
ทบทวนตามความเห็น 4 ประการของส านั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ น าเสนอรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  28 กันยายน 2559 แล้ว ยืนยันประโยชน์ของการมีวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิก         
แห่งประเทศไทยระดับชาติ แต่มีข้อจ ากัดหลายประการในการจัดตั้งวงดุริยางค์ดังกล่าวในรูปแบบองค์การมหาชน 
และเห็นควรให้มีข้อเสนอแนะไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ 

1. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดล มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งมีลักษณะเป็นองค์การมหาชน
ในรูปแบบหนึ่ง ภายใต้พระราชบัญญัติเฉพาะของตนเอง ไม่ใช่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
จึงมีความเป็นอิสระและคล่องตัว สามารถตั้งหน่วยงานเพ่ือบริหารจัดการวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย 
ให้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ โดยไม่จ าเป็นต้องตั้งเป็นองค์การมหาชนอีกแห่งหนึ่ง สามารถเชื่อมโยง
กับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี 

2. มหาวิทยาลัยมหิดลอาจพิจารณาการจัดตั้งวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ในอีกรูปแบบหนึ่งคือ 
เป็นมูลนิธิที่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินผ่านมหาวิทยาลัย มูลนิธิเป็นองค์กรเอกชน ย่อมมีความ
คล่องตัวสูงสุด และยังสามารถระดมทุนจากภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง  

3.  เรื่อง การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ก่อนน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง :  ที่ปะชุมเห็นชอบให้น าความกราบบังคมทูล
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล สังกัดวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557 
ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

โดยมีข้อสังเกตว่า ผลงานทางวิชาการในลักษณะ งานแปล ไม่ควรน ามาก าหนดเป็นผลงานทางวิชาการของ     
ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ ทั้งนี้ ควรน าประเด็นนี้ไปพิจารณาในการทบทวนหลักเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีก าลังด าเนินการปรับปรุงอยู่ด้วย  

4.  เรื่อง การขอรับรองการเทียบเท่าคุณวุฒิ หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ (วว. และ อว.) : ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการรับรองคุณวุฒิของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ ของหลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ว่า
เทียบได้ เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

โดยอาศัยอ านาจประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
ข้อ 18 ได้ก าหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ
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นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ จะพิจารณา และให้ถือ
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด” 

2. การขอรับรองคุณวุฒิหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นการยก ระดับวิทยฐานะของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรม และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงเพียงพอที่จะจัดการเรียนการสอนในระดับที่สูงกว่า
ระดับปริญญาตรี เท่านั้น แต่ในการปฏิบัติหน้าที่อ่ืน โดยเฉพาะการควบคุมวิทยานิพนธ์ จะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ด้วย 

5.  เรื่อง โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ (ขั้นตอนที่ 2 และ 3) : ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ ขั้นตอนที่ 2 (แผนงานโครงการฯ) และขั้นตอนที่ 3 

(การรายงานความก้าวหน้าแผนงานโครงการฯ) 
2. เห็นชอบร่างข้อก าหนดวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ 
3. เห็นชอบให้ค าแนะน ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ บริษัท ราฟเฟิลส์  

แอสเสทส์ (ประเทศไทย) จ ากัด จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประเภท วิทยาลัย ชื่อ วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์   

6.  เรื่อง ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์การศึกษานอก
สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น : ที่ประชุมให้ความเห็นชอบผลการตรวจประเมินการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ขอนแก่น จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล  

7.  เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ : ที่ปะชุมให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา
โครงการขออนุญาตเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เป็น มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์
เทเรซา เดอ จีซัส เพ่ือเป็นอนุกรรมการเฉพาะกิจ โดยมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาความพร้อม ความเหมาะสมใน
การเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เป็น มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เดอ จีซัส 
และรายงานผลการพิจารณาเสนอคณะอนุกรรมการด าเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

8.  เรื่อง การด าเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : ที่ประชุมรับทราบ  

9.  เรื่อง ผลการพิจารณา กรณีการรับนักศึกษาเกินแผนของสถาบันที่ได้รับการรับรองปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาชีพบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่าของคณะกรรมการคุรุสภา : ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่าย
เลขานุการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาที่รับนักศึกษาเกินแผนที่ได้รับการรับทราบหลักสูตรไปแล้ว จะ
มีมาตรการด าเนินการต่อไปอย่างไร เสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป  

10.  เรื่อง การให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 ในส่วนของ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ แห่งมูลนิธิจุฬาภรณ์ : ที่ประชุมรับทราบ 

11.  เรื่อง ความคืบหน้าในการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ : ที่ประชุม
รับทราบ 

---------------------------------- 


